

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗**
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. หนังสือลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหารอื่น	นายเจษฎา อนุจारी มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารอื่น เนื่องจากได้รับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และอยู่ระหว่างการนำเสนอนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามแต่งตั้ง โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
๒. การทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าว พีบีเอส ไทย	<p>ตามที่ปรากฏข่าวจากสื่อต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม ด้วยวิธีการใช้มือตบบริเวณศีรษะผู้สื่อข่าวอาวุโส ซึ่งเป็นพนักงานของ ส.ส.ท. คณะกรรมการนโยบายในฐานะผู้มีหน้าที่คุ้มครองความเป็นอิสระของผู้บริหารและพนักงาน จึงขอให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ชี้แจงข้อมูลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ชี้แจงโดยสรุปว่า จากข้อมูลและภาพที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ และจากการสอบถามพนักงานที่ถูกกระทำโดยตรง พบว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย ให้ได้รับบาดเจ็บและได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างสูง ด้วยเป็นประเด็นที่อ่อนไหว ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้พูดคุยกับพนักงานคนดังกล่าวและผู้บังคับบัญชาทุกระดับของสำนักข่าวเพื่อหาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม และด้วยพนักงานไม่ประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักข่าวสายทหาร ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย และประธานกรรมการบริหาร ได้เน้นการดูแลจิตใจของพนักงานเป็นสำคัญ และได้ออกแถลงการณ์ในนามองค์การเพื่อให้สังคมได้รับทราบและตระหนักว่าผู้มีอำนาจไม่สามารถใช้ความรุนแรงต่อผู้สื่อข่าวหรือประชาชนได้ นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ตัวแทน ส.ส.ท. ไปยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนักการเมืองคนดังกล่าวด้วย</p> <p>ประธานกรรมการนโยบาย เน้นย้ำว่าเรื่องเสรีภาพของนักข่าวและการปกป้องเสรีภาพของผู้ปฏิบัติงานข่าวทุกระดับมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ควรแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และความคืบหน้ากับคณะกรรมการนโยบายอย่างทันที่</p>
๓. การจัดตั้งศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อการเรียนรู้	ฝ่ายบริหาร นำเสนอข้อมูลเพื่อเสนอจัดตั้งศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การผลิตและเผยแพร่เนื้อหาการเรียนรู้ของ ส.ส.ท. มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการศึกษาไทยและสากล จึงเสนอจัดตั้ง “ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อการเรียนรู้” ซึ่งจะรวมภารกิจจากหน่วยงานต่างๆ และทำงานแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ การกำหนดกลยุทธ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยศูนย์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นการผลิตเนื้อหา, การพัฒนาเว็บไซต์และนวัตกรรม, การสร้างเครือข่าย, และการพัฒนาแผนการตลาดและทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมตั้งเป้าหมายสำหรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการเข้าถึงเนื้อหาภายในปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>ที่ประชุมเห็นด้วยที่ ส.ส.ท. จะมีการจัดตั้งศูนย์ใหม่เพื่อเป็นหน่วยงานหลักเพื่อบริหารจัดการงานเนื้อหาด้านการเรียนรู้โดยตรง และเนื่องจากภารกิจของศูนย์มีกลุ่มเป้าหมายเด็กเป็นหลัก แต่ชื่อของศูนย์ใหม่ที่นำเสนอยังไม่เห็นภาพของกลุ่มเป้าหมายเด็ก จึงเห็นควรให้กำหนดชื่อศูนย์เป็น “ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและการเรียนรู้” พร้อมกันนี้ ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>๑. ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด หากกำหนดเป้าหมายไว้กว้างมากเกินไป อาจเป็นไปได้ยากที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ทั้งหมด จึงควรเน้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ รวมถึงควรคำนึงถึงการเรียนรู้ในกลุ่มเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาด้วย</p> <p>๒. จากข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องการจัดตั้งศูนย์ใหม่ในครั้งนี้ ยังมีข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่สอดคล้องกับรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ไตรมาสที่ ๒-๓/๒๕๖๗ ซึ่งได้ระบุถึงแนวทางการดำเนินงานของช่อง ALTV ที่จะเน้นการนำเสนอทางช่องทางออนไลน์เป็นหลัก</p> <p>จากประเด็นข้อแนะนำดังกล่าว ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. แจ้งที่ประชุมว่าฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์การนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้อ.ส.ท. โดยมีกำหนดจะนำเสนอขอหารือคณะกรรมการนโยบายภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายได้พิจารณาอนุมัติแผนบริหารกิจการปี ๒๕๖๘ แล้ว</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>๑. อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรในรูปแบบ Content-Based Structure โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดตั้ง “ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและการเรียนรู้” เพิ่มอีก ๑ ศูนย์ มีโครงสร้างการดำเนินงานขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา</p> <p>๑.๒ ยกเลิก “ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว”</p> <p>๒. รับทราบการยกเลิกหน่วยงานบริหาร ALTV</p> <p>๓. เห็นชอบโอนย้ายงบประมาณ จากศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว และหน่วยบริหาร ALTV ไปยังศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและการเรียนรู้ จำนวน ๒๓.๓๕ ล้านบาท</p> <p>๔. รับทราบการโอนย้ายอัตรากำลังภายใน จำนวน ๑๕ อัตรา ภายใต้กรอบอัตรากำลังที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยไม่เพิ่มอัตรากำลัง</p> <p>๕. รับทราบการอนุมัติให้มีตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มอีก ๑ ตำแหน่ง และรับทราบการเสนอนางสุชาดา ภูทองคำ รหัสพนักงาน ๐๐๗๘๕ ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงานบริหาร ALTV เข้าสู่ตำแหน่งทดลองปฏิบัติงาน/รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและการเรียนรู้ โดยมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน/รักษาการเป็นเวลา ๑๒๐ วัน</p> <p>๖. รับรองมติที่ประชุมวาระนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๗. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้อ.ส.ท. และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายต่อไป</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๔. โครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำหนด ปี ๒๕๖๗	<p>ฝ่ายบริหารนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาโครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำหนด ปี ๒๕๖๗ เพื่อให้การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของ ส.ส.ท. เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารอัตรากำลังขององค์การ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินงานตามแผนงาน People Transition Plan เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน การควรวางงานที่กระจายอยู่ในหลายฝ่ายเพื่อลดความซ้ำซ้อน และเพื่อบริหารอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ของ ส.ส.ท. จึงเป็นที่มาให้ดำเนินโครงการดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้นำเสนอคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ผลประโยชน์ตอบแทน และแผนการดำเนินการ</p> <p>ที่ประชุมเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการเกษียณก่อนกำหนด โดยเห็นควรให้มีกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินโครงการนี้ด้วย ในการนี้ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้เสนอให้รองศาสตราจารย์พัชรา โพธิ์ไพฑูริย์ กรรมการบริหารอื่น เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนและให้มีกระบวนการไต่สวนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการดำเนินโครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำหนด ปี ๒๕๖๗ โดยให้มีกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินโครงการ ตามเสนอ</p> <p>๒. รับรองมติที่ประชุมวาระนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
๕. ร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ...	<p>ฝ่ายบริหารนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ... พร้อมร่างระเบียบลำดับรอง (ระเบียบชั้นผู้อำนวยการ) ที่เกี่ยวข้องซึ่งยังมีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากรอการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับร่างระเบียบกลาง</p> <p>มติที่ประชุม ให้นำเสนอร่างระเบียบส่วนที่เหลือในการประชุมคณะกรรมการ นโยบาย ครั้งต่อไป เพื่อจะได้มีมติร่วมกันทั้งฉบับต่อไป</p>
๖. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	<p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และรับรองสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามที่ปรับแก้ไข</p>
๗. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	<p>รับทราบสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>

หมายเหตุ

๑. คณะกรรมการนโยบายประชุมเป็นวาระลับ ๒ เรื่อง ดังนี้
 - (๑) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระลับ
 - (๒) หนังสือจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วาระลับ
๒. รายงานการดำเนินงานเพื่อลดข้อผิดพลาดหน้าจอดีอนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้เลื่อนการนำเสนอในการประชุมครั้งถัด